



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๒๓๗

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ/

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)/

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร

(ทราบ)

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และมหาวิทยาลัย ได้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วนั้น สกอ. ได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกต ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ในเอกสารหลักสูตร กับมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีมติเห็นชอบ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ เนื่องจากไม่สอดคล้องกัน

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้ดำเนินการตรวจสอบตามข้อสังเกตของ สกอ. เบื้องต้นแล้วพบว่า เล่มหลักสูตรในหน้าที่ ๖๓ ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ไม่ตรงกับรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ ในหน้าที่ ๑๒-๑๓ ที่มีมติให้ปรับแก้ไขให้ใช้ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ตัวใหม่ ๑๐ ข้อ ในการนี้ สำนักบริหารฯ จึงเสนอขอทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมา โดยขอพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร และขอใช้ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามเดิม ๑๒ ข้อ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากเคยมีกรณีตัวอย่างของหลักสูตร นวัตกรรมจัดการธุรกิจประมง คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีข้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยคณะฯ ได้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหา โดยการประสานงานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งหากมีการปรับแก้ไขหลักสูตรในส่วนใดก็จะสามารถดำเนินการได้ทันกับกำหนดการเปิดหลักสูตร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามที่เสนอ โดยให้ใช้ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key
Performance Indicators) ตามเดิม ๑๒ ข้อ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้าน
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๒. ให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา
ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กช

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ